



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (คนพิการ)
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้มีประกาศฯ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (คนพิการ) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ตำแหน่งคนงาน จำนวน ๒ อัตรา โดยกำหนดระยะเวลาการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ และได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (คนพิการ) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมมหาหงส์ ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดยคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (คนพิการ) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (คนพิการ) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

พนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง คนงาน จำนวน ๑ ราย

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	ท๐๑-๐๐๑	นาย บรรเจิด เสือฝึก	

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ได้ทราบดังนี้

๑) ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรฯ ให้มารายงานตัว ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี หากไม่ไปรายงานตัวตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างฯ

๒) การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (คนพิการ) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีครั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการสรรหาฯ มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และจะไม่พิจารณาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างหรือจะพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งกรณีที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

พลตำรวจโท



(ตำรวจวิทย์ ฐประจ่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี